



The Center

ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ข่าวสด

<http://www.khaosod.co.th>

2

Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	นสพ. ข่าวสด ฉบับที่ 24
Date :	วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8784



พี่ๆ นักศึกษาต่างชาติร่วมงาน

สด จาก **เยาว์ชน**

จัดทีม "สิงห์อาสา" ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องล่าสุด บริษัท นูญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี เปิดโครงการใหม่ชื่อ "50 ค่าย 50 สถาบัน หมั่นพันรอยยิ้ม" พานักศึกษาไปออกค่ายจิตอาสา



"หนูเคยทำงานกับสิงห์อาสามาก่อนหน้าที่จะมีโครงการ 50 ค่ายฯ นี้แล้ว เริ่มแรกเลยหนูกับเพื่อนๆ จำนวนหนึ่งเขียนเสนอโครงการไปให้ทางบริษัทก่อน ซึ่งได้รับการสนับสนุน ล่าสุดเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ จ.เชียงราย พวกพี่ๆ ติดตามมาให้ไปร่วมกันช่วยเหลือ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเราได้ทำงานกับกลุ่มสิงห์อาสาจนถึงปัจจุบัน ขอขอบคุณที่ให้โอกาสดีๆ ทำให้หนูได้ช่วยเหลือผู้คนที่ได้ประสบการณืใหม่ๆ ได้เปิดหูเปิดตาได้เห็นอะไรมากขึ้นค่ะ"

น้องใหม่ น.ส.หนึ่งฤทัย ยอดมุลลดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าว

ไม่เพียงนักศึกษาชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการ ยังมีนักศึกษาต่างชาติที่สนใจมาร่วมแรงร่วมใจช่วย

อีกหนึ่งตัวแทนนักศึกษาต่างชาติ นายโยน่า เอโนเนน นักศึกษาชาวฟินแลนด์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเสริมว่า "ผมก็เคยเป็นจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ เหมือนกันครับ ดีใจมากที่ได้มาที่นี่ มาอยู่ตรงนี้ เพราะมันทำให้ผมได้รู้เห็นอะไรที่แตกต่างออกไปจากเดิม ได้เจอกับผู้คนที่เป็นมิตรและมีน้ำใจมากๆ ด้วยครับ"

เมธินี พรหมทา

จัดกิจกรรมสันตนาการมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ

ขณะเดียวกันน้องๆ เองจัดการแสดงศิลปะชนเผ่าเผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรม แทนคำขอบคุณจากใจถึงผู้ใหญ่ใจดีและพี่ๆ นักศึกษา

ในนามเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ช่วยเหลือชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยมีนิสิตนักศึกษากว่า 50 สถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมโครงการ



แปลงร่างโต๊ะเรียนตัวเก่า

เมื่อไม่นานนี้ทีมสิงห์อาสาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคอยช้าง หมู่บ้านคอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นค่ายแรกของโครงการ เพื่อแจกลูกกันหนาวให้ชาวบ้าน ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก อีกทั้งร่วมบูรณะปรับปรุงทาสีโต๊ะเรียนและโรงเรียน พร้อม



เด็กๆ โรงเรียนบ้านคอยช้าง